

คุณจะเป็นนักบัญชีหรือผู้ทำบัญชี

โดย ครูพรพรรณ วัฒนวิชัย ครูชำนาญการพิเศษ

ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 อาชีพบัญชีเป็นอาชีพหนึ่งที่เป็นอาชีพเสรีในอาเซียน ซึ่งนักบัญชีไทยสามารถเข้าไปทำงานในประเทศอื่น ๆ ที่เป็นสมาชิกของอาเซียนได้ และในทางกลับกัน นักบัญชีสัญชาติอื่นในอาเซียนก็สามารถเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้เหมือนกัน ฉะนั้นนักบัญชีไทยจะต้องมีความเก่งในเรื่องของภาษาอังกฤษด้วย

บางคนยังมีความสับสนในเรื่องความหมายของคำว่า “การบัญชี (Accounting)” และ “การทำบัญชี (Book keeping)” ซึ่งแตกต่างกัน เพราะคำว่า “การทำบัญชี (Book keeping)” คือ การจดบันทึกรายการลงในสมุดบัญชี จำแนกรายการบัญชี และสรุปรายการบัญชีโดยจัดทำงบการเงินเท่านั้น ส่วนคำว่า “การบัญชี (Accounting)” เป็นการวางระบบบัญชี การจัดทำบัญชี และการนำข้อมูลทางการบัญชีมาใช้ในการตัดสินใจ

ส่วนคำว่า การบัญชี (Accounting) สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (ในปัจจุบันคือสภาวิชาชีพบัญชี) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “การบัญชี คือ ศิลปะของการเก็บรวบรวม บันทึก จำแนก และทำสรุปข้อมูลอันเกี่ยวกับเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชีก็คือ การให้ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย และผู้ที่สนใจในกิจกรรมของกิจการ”

จากความหมายของการบัญชี (Accounting) ดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนของการบัญชีได้ 5 ขั้นตอน ดังนี้

1. การเก็บรวบรวม (Collection) ข้อมูลทางการเงิน หรือที่เรียกว่ารายการค้า (Transaction) ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
2. การจดบันทึก (Recording) รายการค้าหรือเหตุการณ์ทางการเงินทุกรายการที่เกิดขึ้นในแต่ละวันลงในสมุดบัญชีขั้นต้น นั้นๆ ซึ่งในการจดบันทึกจะต้องอาศัยเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกรายการด้วยเช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบส่งของ เป็นต้น
3. การจำแนก (Classifying) เมื่อมีการบันทึกรายการบัญชีในสมุดบัญชีขั้นต้นแล้ว จะต้องมีการจัดรายการโดยการแยกออกเป็นหมวดหมู่ในสมุดบัญชีขั้นปลาย โดยแยกออกเป็น 5 หมวด ได้แก่ สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย
4. การสรุปผล (Summarizing) หลังจากที่ได้มีการจดบันทึกรายการค้าหรือเหตุการณ์ทางการเงินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผ่านไประยะหนึ่ง เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกิจการ จึงต้องแสดงออกมาในรูปของงบการเงิน เช่น “งบกำไรขาดทุน” (Income Statement)

และ“งบดุล”(Balance Sheet)

5. การวิเคราะห์และแปลความหมาย (Analysis and Interpreting) ข้อมูลทางการบัญชีที่ได้รับจากการสรุปผล สามารถนำข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในการตัดสินใจ เช่น การวิเคราะห์สภาพคล่อง การวิเคราะห์สภาพเสี่ยง ซึ่งการวิเคราะห์และแปลความหมายก็อาจแตกต่างกันไปตามประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ของนักบัญชีแต่ละคน

จากความหมายดังกล่าว คุณคิดหรือยังว่าคุณจะเป็นนักบัญชี หรือผู้ทำบัญชี เพราะ **นักบัญชี** เป็นผู้การวางระบบบัญชี การจัดทำบัญชี และการนำข้อมูลทางการบัญชีมาใช้ในการตัดสินใจ **ส่วนผู้ทำบัญชี** เป็นเพียงผู้จัดบันทึกรายการลงในสมุดบัญชี จำแนกรายการบัญชี และสรุปรายการบัญชีโดยจัดทำงบการเงินเท่านั้น

